

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Xuân, ngày 29 tháng 10 năm 2015

**Kính gửi: -HDDH Vũ-Võ phương Nam;
-HDDH Vũ-Võ tỉnh Thừa Thiên-Huế.**

Hội khuyến học chi họ Võ Văn làng Xuân Thiên, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế đề nghị HDDH Vũ-Võ khen tặng.

I/- Sơ lược đặc điểm tình hình:

-Tên đơn vị: Hội khuyến học chi họ Võ Văn, làng Xuân Thiên, xã Vinh Xuân.

-Địa điểm trụ sở chính: Thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Vinh Xuân là một xã bãi ngang, phía Tây giáp Phá Tam Giang, phía Đông giáp biển Đông, đất nông nghiệp thì ít, đất cát bạc màu thì nhiều. Trước năm 1975, từ cửa biển Thuận An về đến cửa biển Tư Hiền là một vùng đất bị cô lập như một ốc đảo, cách trở phương tiện đi lại khó khăn, chủ yếu bằng xe đò cũ, xe đạp, xe máy cộc cạch, hoặc là đi bộ, nên sự tiếp thu văn minh với đô thị Huế rất hạn chế. Sau thời gian quê hương được giải phóng kinh tế đất nước dần phát triển, nhà nước xây cầu Thuận An, đến cầu Trường Hà, rồi cầu Tư Hiền, giao thương cải thiện tốt, phương tiện đi lại ngày càng hiện đại hơn, nhanh hơn.

Những năm trước, đây kinh tế thiếu thốn, khó khăn, người dân chủ yếu sống dựa vào các nghề như: Làm ruộng, trồng trọt hoa màu, thợ mộc, thợ nề, thợ may, đánh bắt thủy, hải sản.v.v...Chủ yếu dựa vào thiên nhiên thời tiết thuận lợi thì được mùa, thời tiết bất lợi, khắc nghiệt thì mùa màng, hoa màu thất bát nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Toàn xã có 6 thôn, trong đó thôn Xuân Thiên gọi là lưỡng giáp(Xuân Thiên Thượng -Xuân Thiên Hạ). Thời sơ khai, các Ngài theo chúa Nhà Nguyễn vào vùng đất Thuận Hoá định cư, khai canh, lập ấp. Làng Xuân Thiên có 9 họ lớn khai canh được các vị vua triều Nguyễn phong, ban sắc tặng công đức “Tiền khai canh”. Ngài khai canh của họ Võ làng Xuân Thiên chúng tôi được mệnh danh là người canh biển, con cháu hậu duệ kế tiếp của Ngài làm nghề đánh bắt hải sản ở biển Đông, cùng với những nghề nông, nghề mộc, các nghề khác của dân làng để mưu sinh.

Việc cho con cái trong nhà đi học cái chữ là rất khó đối với một số gia đình trong dòng họ, vì các cháu vừa cấp sách đến trường học chữ, khi về nhà là phải phụ giúp công việc gia đình cho cha mẹ, đêm về khuya mới có thời gian mở sách, vở ra để học bài. Đó là những tấm gương sáng, anh em chúng tôi luôn trăn trở, nên làm một việc gì đó để động viên khuyến khích con cháu. Có những cháu không có thời gian rảnh rỗi để học bài. Rồi có một số cháu đang học dở dang, giữa chừng , thì phải nghỉ học để đi làm các công việc phụ giúp cha mẹ.

Theo bước tiến của phong trào khuyến học, khuyến tài, các cấp Hội của nhà nước đang phát triển, chúng tôi bàn bạc với bà con, chú bác trong họ đã được cả họ đồng lòng, con cháu đồng tâm. Từ tháng 8/2004 đến tháng 5/2005, chúng tôi vận

động thành lập được Hội Khuyến học, Khuyến tài của chi họ, gồm các ông sau đây:

1	Võ Văn Viêm	Hội trưởng khuyến học
2	Võ Văn Đoàn	Hội phó khuyến học
3	Võ Văn Cầu	Thư ký khuyến học
4	Võ Văn Chá	Trưởng họ thành viên
5	Võ Văn Xuân	Trưởng phái 1 thành viên
6	Võ Văn Thuật	Trưởng phái 2 thành viên
7	Võ Văn Phối	Trưởng phái 3 thành viên
8	Võ Văn Thủ	Trưởng phái 4 thành viên

II- Những thành tích đạt được:

Đến tháng 8/2004, họ họp bàn bạc, thống nhất giao cho Ban điều hành gồm:

- 1- Ông Võ Văn Viêm Trưởng ban
- 2- Ông Võ Văn Đoàn Phó ban
- 3- Ông Võ Văn Cầu Thư ký

Soạn thảo nội quy, quy chế, mức phát thưởng, các cấp học, thư ngỏ, giấy ghi nhận công đức, sổ vàng v.v... Bước đầu chi họ chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bà con, anh em con cháu, mạnh thường quân trên 11.000.000 đồng.

Hằng năm, cứ vào lễ tảo mộ bà con trong chi họ đóng thêm mỗi người 5.000 đồng để ủng hộ vào quỹ khuyến học, khuyến tài của chi họ. Như vậy, hội khuyến học của họ chúng tôi hiện nay là trên 2.000 hội viên.

Qua 10 năm hoạt động, họ chúng tôi đã vận động được: 217.434.000 đồng. Đã phát thưởng cho: 971 cháu. Trong đó có 76 cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy (Quy chế phát thưởng của họ đề ra ban đầu: không xét các cháu đỗ vào các trường ngoài hệ thống công lập); 19 cháu học sinh giỏi đạt giải cấp huyện; 12 cháu học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh; 01 cháu học sinh giỏi đạt giải cấp Quốc gia. Đã có trên 20 cháu đỗ Cử nhân, bác sĩ, 03 cháu đỗ Thạc sĩ. Có nhiều cháu đang học đại học là sinh viên giỏi. Chi họ chúng tôi luôn thăm hỏi động viên, khích lệ kịp thời các cháu có thành tích học tập tốt, nên các cháu rất phấn khởi, có tinh thần thi đua học tập rất tốt.

Từ năm 2012 đến nay, chi họ bình chọn mỗi năm một **gia đình hiếu học**, gồm các gia đình ông, bà: Võ Văn Lúc, Võ Văn Gợi, Võ Văn Lọng, Đình Thị Út, Trần Thị Lồng.

Đến nay, phong trào khuyến học, khuyến tài của chi họ chúng tôi hoạt động rất tốt là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của quý bà con nội, ngoại, mạnh thường quân. Hội chúng tôi đến nay đã vượt qua giai đoạn "**Vạn sự khởi đầu nan**", đưa phong trào khuyến học, khuyến tài vững bước tiến lên.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng uỷ, chính quyền địa phương và HỖĐH tỉnh, đến nay hội khuyến học chi họ chúng tôi đã được nhận giấy khen của UBND huyện Phú Vang, được Hội Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Thừa Thiên- Huế công nhận.

Tổng số tiền phát thưởng qua 10 năm là: **156.185.000** đồng. Hiện quỹ hội còn tồn: **61.249.000** đồng.

Đề Nghị Khen Thưởng:

-Tập thể: Hội khuyến học chi họ Võ làng Xuân Thiên.

-Cá nhân: Ông Võ Văn Viêm -Hội trưởng khuyến học chi họ Võ làng Xuân Thiên.

Nơi nhận:

- HĐDH Vũ-Võ phương Nam- TP.HCM;
- HĐDH Vũ-Võ tỉnh Thừa Thiên-Huế;
- Lưu Văn phòng.

**TM. HĐ CHI HỌ LÀNG XUÂN THIÊN
BAN ĐIỀU HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC
HỘI TRƯỞNG**

(Đã ký)

Võ Văn Viêm



Quang cảnh lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội khuyến học, chi tộc Võ làng Xuân Thiên.